

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
CHỦ ĐỀ NHÁNH: ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ

Nội dung	Thời gian (Phút)	Thứ 2	Thứ 3
Đón trẻ		Cô đón trẻ. Nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, chào bạn, cất đồ dùng cá nhân Điểm danh thẻ đục sáng.	
Thẻ đục sáng	80 - 90	* NỘI DUNG: - Hô hấp: Hít vào, thở ra. - Tay: Co và duỗi tay - Bụng: Nghiêng người sang trái, sang phải. - Chân: Bật tại chỗ	* MỤC TIÊU: - Nhằm phát triển các nhóm cơ hô hấp, tay, lưng bụng, chân. - Trẻ biết tập cùng cô đúng động tác. * Chuẩn bị: - Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng; - Trang phục của cô và trẻ gọn gàng - Vòng, nhạc
Hoạt động học	30-40	THẺ ĐỤC Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh TC: Dệt vải	KPKH Trò chuyện về một số đồ dùng trong gia đình
Hoạt động chơi ngoài trời	30-40	QSMĐ: Cây rau cải, cây hoa cúc, hoa cúc. TCVĐ: Dung dăng dung dẻ, Gà vào vườn rau, chó sói xấu tính, lá và gió, Chơi theo ý thích: Phấn, sỏi đá, hạt hạt, Cát, nước, đồ chơi ngoài trời...	
Hoạt động chơi, hoạt động ở các góc	40-50	* NỘI DUNG: - Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé - Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, bác sỹ, cửa hàng bán thực phẩm. - Góc HT: Đếm đồ dùng trong gia đình - Góc TN: Chăm sóc cây cảnh. - Góc AN: Hát múa các bài hát trong chủ đề	* MỤC TIÊU: - Xây ngôi nhà có hàng rào, hoa, cây xanh, có lối đi. - Trẻ thể hiện được công việc của mẹ, người bán hàng, bác sỹ. - Biết đếm đồ dùng trong gia đình - Chăm sóc cây. - Biết hát múa về gia đình
Ăn trưa	60 - 70	` Cô cho trẻ rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cho trẻ ngồi vào bàn ngay ngắn để ăn	
Ngủ trưa	120 -140	` Kê phấn, gối, chuẩn bị chỗ cho trẻ ngủ tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ đủ giấc	
Ăn phụ	20-30	` Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ ngồi vào bàn ăn phụ, cô giới thiệu tên món ăn ` Động viên trẻ ăn hết xuất ăn gọn gàng, không nói chuyện trong giờ ăn, trước khi	
Chơi, hoạt động theo ý thích	70-80	` TCTV: Từ: Cái xô; Cái chậu; Cái gáo. Câu: Cái xô để đựng nước; Cái chậu để giặt quần áo; Cái gáo để múc nước. ` Chơi với đồ chơi các góc ` Nêu gương, bình cờ	` TCM: Thi ai chọn đúng ` LQVKTM: Thơ Quạt cho bà ngủ ` Nêu gương, bình cờ
Trả trẻ	60-70	Cô cho trẻ chơi nhẹ nhàng ở các góc. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của Cô vệ sinh cho trẻ, trả trẻ.	

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 3 tuần, 21/10/2024 đến ngày 08/11/2024

Tuần 3: Từ 04/11 - 08/11/2024

Giáo viên dạy: Đỗ Thị Thủy

Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
vào nơi quy định, cô trò chuyện với trẻ về gia đình của trẻ về những đồ dùng trong gia đình.		
* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy: Đi bằng góc chân - đi thường - đi bằng mũi bàn chân - đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm - đi thường, sau đó chuyển đội hình 3 hàng dọc - hàng ngang. - Trọng động: Lần lượt cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, lưng bụng, chân - Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1 - 2 vòng * Tập theo lời bài hát: Cả nhà thương nhau		
LQVVH Thơ: Quạt cho bà ngủ	LQVT Củng cố, tách gộp nhóm có số lượng 2	Biểu diễn văn nghệ Hát, VĐ: cháu yêu bà, nhà của tôi NH: Chỉ có một trên đời Trò chơi: Ai nhanh nhất
Gia đình gấu, Xia cá mè, bịt mắt bắt dê.		
* CHUẨN BỊ: - Các loại khối, nút nhựa, cây Xanh, khối gỗ... - Búp bê, bộ bác sỹ, rau, gạo, ngô - Đồ dùng trong gia đình: bát, thìa, đĩa...	* TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: - Cô tập trung trẻ lại trò chuyện về chủ đề giới thiệu từng góc chơi. - Cô gợi ý để trẻ biết nhận vai chơi Cho trẻ nhận nhóm chơi, phân vai chơi trong nhóm, cô gợi ý để trẻ biết thể hiện đúng vai chơi , trẻ bước đầu biết sắp xếp để xây hàng sào , xây ngôi nhà - Cô bao quát gợi ý cho trẻ chơi, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết - Cô cùng trẻ nhận xét các nhóm chơi - Cát đồ dùng đồ chơi -> Vệ sinh -> Vào lớp	
trưa. Cô nhắc trẻ không nói chuyện khi ăn cơm.		
và giá trị dinh dưỡng ăn nhắc trẻ biết mời cô mời bạn.		
` Trò chuyện, xem tranh ảnh những vận dụng và một số hành động nguy hiểm đến tính mạng. ` LQKTM: Tách gộp số lượng 2 ` Nêu gương, bình cờ	` TCTV: Từ mới: Cái xoong; Cái đĩa; Cái ấm; Câu: Cái xoong để nấu cơm; Cái đĩa để đựng thức... ` Chơi theo ý thích các góc	` Vệ sinh lớp học. ` TCDG: Kéo cưa lừa xẻ ` Nêu gương cuối tuần
trẻ, tuyên truyền với phụ huynh tăng cường giao lưu với trẻ bằng tiếng Việt, cho trẻ đi học đúng giờ		

Ký duyệt

Lò Thị Kim Oanh